



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
เรื่อง ขอลើนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้มีประกาศฉบับ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ คือ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ โรงพยาบาลบางกรวย นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรีจึงมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับควบคุมการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตัดภารกิจในการจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีนี้ จึงประกาศเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จากเดิมในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปลี่ยนเป็นวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ โรงพยาบาลบางกรวย ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ ปฏิบัติตามประกาศประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข้อ ก) ค) ง) ดั้งเดิม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง และดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ๑) ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องผ่านการคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดคัดกรอง ชั้น ๑ โรงพยาบาลบางกรวย
- ๒) ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับการประเมินฯ
- ๓) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ตามจุดบริการที่กำหนด
- ๔) สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “Covid Nont”
- ๕) ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และอยู่ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลบางกรวย กำหนดไว้เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิชัย รัตนภักดิ์พาณิชย์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป